

รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ได้จัดการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีการศึกษาให้กับบุคลากรสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน จิตพอเพียงด้านทฤษฎี : STRONG สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร แนวทางในการสร้างมาตรการ ป้องกันหรือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและเอาใจใส่จะช่วยให้ในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยต่อไป ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕ คน



(นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่รายงาน ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	กิจกรรม	วันที่ดำเนินการ	สถานที่	รายละเอียดกิจกรรม	สถานะโครงการ (เสร็จสิ้น/ระหว่าง ดำเนินการ/ยังไม่ได้ ดำเนินการ/ยกเลิก)
๑.	พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ป้องกันการกระทำผิดให้กับบุคลากรสาธารณสุขในสังกัด	๙ มีนาคม ๒๕๖๕	ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองไผ่	อบรมผ่านระบบ Zoom จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้บรรยาย โดยมีบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๑๕ แห่ง เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"	เสร็จสิ้น